



ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา
เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ตำแหน่งเลขที่ S4220031 สังกัด งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
(ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา)

ด้วยคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ S4220031 สังกัด งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา) อัตราเงินเดือน 20,250.- บาท จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา จำนวน 1 ราย ดังนี้

1. นายชัยเชษฐ์ โภภูธิ

ให้บุคคลที่มีสิทธิ์ดังกล่าว มาทำการสอบ ดังนี้

วัน เวลา	รายละเอียด
วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2568	เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รอบเวลา 14.30 น. (โดยชำระค่าธรรมเนียมการทดสอบคนละ 400 บาท) โดยมีขั้นตอนรายละเอียด ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2568	ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ณ เว็บไซต์คณะวิจิตรศิลป์ www.finearts.cmu.ac.th และระบบสมัครงาน อิเล็กทรอนิกส์ CMU HR e-Recruitment ที่ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2568

(รองศาสตราจารย์ ดร.สีปศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ)
รองคณบดีปฏิบัติการแทน
คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

ขั้นตอนการเข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยา สำหรับบุคลากรแรกเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1

- ติดต่อลงทะเบียนผู้ป่วยที่ " ศูนย์ประสานงานและบริการผู้ป่วย " ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี

2

- ติดต่อ " ห้องตรวจเบอร์ 24 " ชั้น 2 อาคารตะวันก้งวานพงษ์

3

- ติดต่อชำระเงินที่ " ศูนย์รับเงิน 2 " ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี
* กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ เพื่อยืนยันให้นักจิตวิทยา ในเวลาสอบ *

4

- ทดสอบทางจิตวิทยาที่ " ห้องตรวจเบอร์ 24 " ชั้น 2 อาคารตะวันก้งวานพงษ์ ใช้เวลาในการทดสอบประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที (เวลา 13.00 หรือ 14.30 น. ตามที่ท่านได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่สมัคร)

* กรุณามาก่อนเวลาทดสอบ 30 นาที *

นักจิตวิทยาจะส่งผลการทดสอบ ให้หน่วยงานที่ท่านสมัครภายใน 5 วันทำการ

โดยท่านจะไม่ได้รับทราบผลการทดสอบของตนเอง